

Số 858 -CV/ĐU

Về quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện  
Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 19 tháng 3 năm 2024 của  
Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với  
công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới

Kính gửi: Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc

Thực hiện Công văn số 4074-CV/BTGTU ngày 11 tháng 4 năm 2024 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 19 tháng 3 năm 2024 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới.

Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đảng bộ, chi bộ trực thuộc thực hiện các nội dung sau:

1. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TW đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy, hành động, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, người lao động; đồng thời, thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới đến cán bộ, đảng viên, giáo viên, học sinh sinh viên và người lao động tại các đơn vị trực thuộc. Đa dạng hóa hình thức thông tin, tuyên truyền, phù hợp với điều kiện thực tế tại đơn vị; xây dựng nội dung và phương pháp tuyên truyền phù hợp với cơ quan, đơn vị.

2. Xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án, văn bản hướng dẫn... cụ thể thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TW, Chương trình của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố, xem đây là một trong những nhiệm vụ, thường xuyên, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh con người, góp phần cho phát triển bền vững của đất nước.

3. Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong vận động, tuyên truyền, xây dựng văn hóa an toàn lao động trong hội viên, đoàn viên và người lao động; đẩy mạnh hoạt động đối thoại, thương lượng về bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động và điều kiện làm việc, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.

4. Thời gian hoàn thành công tác triển khai, quán triệt Chỉ thị số 31-CT/TW đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, học sinh sinh viên và người lao động; tuyên truyền bằng nhiều hình thức tại các đơn vị trực thuộc trong quý II năm 2024. Báo cáo kết quả thực hiện về Văn phòng đảng ủy bằng văn bản và qua email [huongbinh@hcm.edu.vn](mailto:huongbinh@hcm.edu.vn), chậm nhất ngày 10 tháng 6 năm 2024 để tổng hợp, báo cáo.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu Văn phòng Đảng ủy.

**T/M-BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC**



**Nguyễn Huỳnh Long**